



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "นักศึกษา" เปิดเวทีแสดงศักยภาพ "แฟชั่นไทย"



หลังจากเปิดโอกาสให้นักออกแบบแฟชั่นน้องใหม่แจ่มแจ้งเกิดมาแล้วมากมาย ในงานบางกอก แฟชั่นวีค 2005 และ 2006 ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ล่าสุดมีการแถลงข่าวการต่อยอดจากโครงการดังกล่าวในชื่อ ไทยแลนด์ เกรดูเอท แฟชั่น วีค 2008 (TGFW 2008)

เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาแฟชั่นไทย เกิดการจ้างงาน และสร้างแบรนด์ใหม่ๆ ขึ้นหลากหลาย ที่บริเวณชั้น 1 ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พลวัฒน์ ศุขจรัส ประธานกรรมการ บริษัท เอวี โปรเจคท์ จำกัด กล่าวว่างานนี้เป็นงานแฟชั่นวีคของนิสิต นักศึกษาแฟชั่นโดยเฉพาะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของเอเชีย และเป็นงานที่ 2 ของวงการแฟชั่นโลกถัดจาก ลอนดอน เกรดูเอท แฟชั่น วีค (London Graduate Fashion Week) ที่มีเวทีโชว์แบบนี้ ส่วนเนื้อหาหลักๆ จะเป็นการประกวดผลงานที่ซีส (Thesis) ของนิสิต นักศึกษากว่า 20 สถาบัน ให้นำมาโชว์ฝีมือกันนอกค่ายจึงต้องฝึกฝีมือกันอย่างเต็มที่ แล้วจะมีคณะกรรมการมาตัดสินหาผู้ชนะ โดยมี ภาณุ อิงคะวัต เป็นประธานการตัดสิน พร้อมทีมดีไซเนอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นอีกหลายท่าน



"เวทีนี้มีความเป็นระดับชาติขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าปีต่อไปอาจจะไม่หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยก็  
เป็นได้ เราจะส่งผลงานไปแข่งกับต่างประเทศด้วย แฟชั่นเวทีนี้จะแตกต่างจากเวทีอื่น คือมีดนตรี  
มาผสมผสาน ทำให้มีความสดใส โดยเฉพาะการให้ความรู้ในแบบแฟชั่นทอล์ก โดย ชีรบล ทองวิช  
ตีไซเนอร์ไทยที่มีผลงานระดับโลก นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้เลือกชมอีก  
มากมาย" พลวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เอวีฯ กล่าว

ด้าน ภาณุ ประธานกรรมการตัดสิน การค้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่แห่งโลกแฟชั่นดีไซน์ กล่าวว่า  
เป็นความโชคดีของเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย ให้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน  
เหมือนกับระบบของแฟชั่นโลก ก็ต้องการแรงสนับสนุนจากส่วนอื่นๆ เช่นกัน เพื่อสร้างโอกาสให้  
เกิดผลงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

"วงการแฟชั่นบ้านเรากำลังต้องการกำลังของชาติมาเสริมทั้งอุตสาหกรรมเลย ช่องทางเติบโต  
ของคนรุ่นใหม่มีเยอะมาก ไม่ใช่แค่อาชีพดีไซเนอร์เท่านั้น แต่ยังคงครอบคลุมถึงการตลาด สไต  
ลิสต์ ออกแก๊นซ์ เรายังขาดผู้รู้อีกเยอะ โอกาสเปิดกว้างมาก ขอเพียงแต่น้องๆ อย่่าตั้งแง่ว่าเรา  
จะต้องเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อย่างเดียว เพราะอุตสาหกรรมแฟชั่นมีการแตกขยายไปต่างประเทศ  
มากขึ้น ยังขยายตัวไปอีกไกล เป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานในวงการนี้ ขอแค่อย่า  
ปิดกั้นตัวเองเท่านั้น" ภาณุให้คำแนะนำ



**ทั้งนี้ก่อนจบการแถลงข่าวได้มีตัวอย่างแฟชั่นโชว์สวยๆ 11 ชุด จากผลงานของนิสิต  
นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ**

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันออกแบบ  
นานาชาติชานาพัฒนา และสถาบันราฟเฟิล ดีไซน์ โดยมี ม.ล.อรรถดิศ ดิศกุล และ ยุวนาถ อาระยา  
นิมิตรกุล มาร่วมเดินแบบด้วย

ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ที่คนรักแฟชั่นทั้งหลายไม่ควรพลาด คือการแสดง  
แฟชั่นโชว์ผลงานประกอบการพูดคุยของ ชีรบุล ดีไซน์เนอร์ชาวไทย ที่สำเร็จการศึกษาระดับ  
ปริญญาตรี จากเซ็นทรัล เซนต์ มาร์ตินส์ คอลเลจ อาร์ต ออฟ ดีไซน์ และยังสำเร็จการศึกษาระดับ  
ปริญญาโท จากประเทศอังกฤษ นอกจากนี้บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ยังส่งการแสดงแฟชั่น  
ชุดพิเศษจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตัน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาที่ชนะเลิศรางวัล "บริติช แฟชั่น เคาน  
ซิล คอลเลจ พอร์ตโฟลิโอ อวอร์ด" เข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย

งานนี้จะจัดขึ้นวันที่ 17-20 กรกฎาคม บริเวณฟอรัม, เซ็นทรัล คอร์ท , อีเดน, เอเทรียม และลาน  
ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ "เดอะ แบงค็อก ไลฟ์สไตล์ แลนมาร์ก" และเข้าไปดูข้อมูล  
เพิ่มเติมได้ที่ [www.thailandgraduatefashionweek.com](http://www.thailandgraduatefashionweek.com)

